

Văn Yên phát triển các loại cây chủ lực

Xác định sản xuất nông nghiệp là thế mạnh, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Yên đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 20/7/2016 về phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2016 - 2020.

Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Nghị quyết số 06-NQ/HU, Văn Yên tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực, thế mạnh như thâm canh lúa hàng hóa chất lượng cao, sản xuất ngô hàng hóa, duy trì vùng nguyên liệu sắn, ổn định diện tích quế đồng thời triển khai trồng tre măng Bát độ, cây ăn quả. Hiện nay, huyện duy trì ổn định 5.950 ha lúa, năng suất bình quân 52,3 tạ/ha, sản lượng 31.110 tấn. Huyện cũng đã và đang tập trung xây dựng vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao hơn 1.000 ha ở những xã có điều kiện thuận lợi, trình độ thâm canh cao bên cạnh việc xây dựng, duy trì thương hiệu “Gạo Chiêm hương Đại - Phú - An”. Song song là áp dụng tiến bộ kỹ thuật về giống, canh tác để vùng thâm canh phân đầu đạt hơn 80% diện tích khu vực này sản xuất ổn định 3 vụ/năm. Đối với cây ngô, việc tập trung thâm canh tăng năng suất, trồng các giống mới có tiềm năng năng suất đã tạo thành vùng sản xuất tập trung trên 6.000 ha/năm; hàng năm duy trì và trồng 1.000 ha ngô đông trên đất ruộng hai vụ lúa. Những năm qua, hoạt động liên kết giữa nhà máy chế biến tinh bột sắn với chính quyền các xã đã huy động được nguồn kinh phí của doanh



Diện tích quế trồng mới, trồng vào diện tích đã khai thác hàng năm của huyện Văn Yên là trên 2.000 ha.

ng nghiệp để đầu tư canh tác sản bền vững trên đất dốc với 1.000 ha/năm. Văn Yên duy trì ổn định 4.000 ha sản phục vụ nguyên liệu cho nhà máy chế biến tinh bột sắn trên địa bàn. Nổi bật nhất là cây quế, mỗi năm cho tổng giá trị thu nhập đạt hơn 600 tỷ đồng. Toàn huyện hiện có trên 40.000 ha quế, trong đó trên 25.000 ha tập trung tại 8 xã vùng chỉ dẫn địa lý

của Quế Văn Yên. Diện tích quế trồng mới, trồng vào diện tích đã khai thác hàng năm là trên 2.000 ha, trong đó chủ yếu là trồng lại sau khai thác. Thực hiện Đề án phát triển cây ăn quả của tỉnh, huyện đã triển khai cho 36 hộ tham gia và đã trồng 20 ha bưởi ở xã Đông An và năm 2019 tiếp tục triển khai tại 4 xã vùng thượng huyện: An Bình, Lâm Giang,

Đông An, Tân Hợp là 50 ha. Văn Yên hiện có khoảng 700 ha cây ăn quả các loại, trong đó diện tích bưởi giống mới là hơn 100 ha. Lồng ghép các chương trình, dự án để thực hiện hoạt động hỗ trợ, huyện đã có các hợp tác xã như: Q&C, Phú Đạt, Trung Thành trồng rau theo hướng hữu cơ, an toàn. Huyện tiếp tục qui hoạch, mở rộng vùng sản xuất rau an toàn, rau sạch 25 ha ở 8 xã, thị trấn. Với Đề án phát triển trồng tre măng Bát độ, tỉnh giao cho huyện trồng 1.500 ha giai đoạn 2016 - 2020. Quá trình tổ chức thực hiện, huyện đã chỉ đạo bổ sung thêm 4 xã, đưa tổng số xã thuộc vùng quy hoạch lên 15 xã. Vụ xuân năm 2019, nhân dân đã trồng được 227 ha, nâng diện tích tre măng Bát độ toàn huyện đạt hơn 300 ha. Một loại cây mới có giá trị kinh tế cao là cây dâu tằm cũng đã có 260 hộ trồng 69 ha, trong đó 36 ha bắt đầu cho thu hoạch lá và 110 hộ nuôi tằm đã có sản phẩm bán ra thị trường. Huyện đã hỗ trợ kinh phí 190 triệu đồng cho 4 mô hình trồng dâu nuôi tằm và đồng ý chủ trương cho Công ty cổ phần Dâu tơ tằm Việt Nam thực hiện dự án mô hình mẫu trồng dâu nuôi tằm tập trung ở xã Đại Phác.

Tiếp tục áp dụng tiến bộ kỹ thuật, đưa giống mới vào sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, liên kết sản xuất chuỗi, đẩy mạnh hoạt động quảng bá và thu hút đầu tư, huyện Văn Yên phấn đấu xây dựng nền nông nghiệp phát triển theo hướng toàn diện, bền vững, tạo chuyển biến về quy mô, năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm có lợi thế.

NGUYỄN THƠM

Những năm gần đây, Chi cục Thuế thành phố Yên Bái thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa các kênh tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế (NNT) được tiếp cận thông tin về chính sách thuế một cách dễ dàng nhất.

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế thành phố đã ban hành kế hoạch hỗ trợ NNT trên địa bàn, đồng thời hướng dẫn các đội thuế xây dựng kế hoạch hỗ trợ NNT. Không ngừng nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ và chất lượng phục vụ, việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuế của cá nhân, tổ chức đến giao dịch tại bộ phận một cửa Chi cục Thuế được thực hiện theo đúng thẩm quyền, quy định, không phát sinh chậm trễ, gây phiền hà cho NNT. Các TTHC thuế được giải quyết theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, đúng quy định đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho NNT, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của công chức thuế. Cùng với cắt giảm các TTHC, Chi cục còn duy trì và thực hiện tốt hình thức hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan thuế; hỗ trợ, giải đáp qua điện thoại, trả

Tận tình hỗ trợ người nộp thuế

lời giải đáp vướng mắc về chính sách bằng văn bản. Trong đó, tập trung vào những chính sách thuế sửa đổi, bổ sung; hướng dẫn NNT cài đặt, sử dụng ứng dụng hỗ trợ kê khai, hỗ trợ trực tuyến NNT khai và nộp thuế điện tử; lập kế hoạch tháng hỗ trợ quyết toán các loại thuế, giúp NNT giảm bớt khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện quyết toán đạt kết quả tốt. Các văn bản pháp luật, các thủ tục hành chính thuế mẫu biểu và quy trình thủ tục thực hiện đều được công khai và cung cấp cho NNT qua bộ phận tuyên truyền, đồng thời công khai niêm yết tại trụ sở UBND các xã, phường trên địa bàn.

Ông Phạm Thanh Hải - Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Yên Bái chia sẻ: “Trong năm 2018, Chi cục đã tích cực, chủ động trong công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT, tập trung vào triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018, định hướng đến năm 2020; tăng cường đối

thoại, lắng nghe ý kiến NNT nhằm tuyên truyền phổ biến, giải đáp các chế độ, chính sách, vướng mắc về thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho NNT tiếp cận được với các thủ tục hành chính về thuế trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế, nâng cao sự minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính cũng như đổi mới trong hoạt động của toàn ngành”. Chỉ tính riêng năm 2018, Chi cục đã thực hiện hỗ trợ giải đáp chính sách cho 147 NNT bằng nhiều hình thức khác nhau như điện thoại, trực tiếp, văn bản; tiếp nhận trả kết quả trên 22.000 lượt hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan thuế và phương tiện điện tử các đầu mục hồ sơ khai thuế, cấp mã số thuế, hồ sơ cấp bán hóa đơn lẻ, hồ sơ bao thầu xây dựng; phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố phỏng vấn hình ảnh, tuyên truyền 12 buổi về thuế; đưa lên trang điện tử của ngành 12 bài; tổng hợp, thông báo giao dự toán thu ngân sách năm 2018 cho các đội thuế; thông báo và giao nhiệm vụ thu từng tháng, quý đảm bảo đúng thời gian. Đồng thời, hàng tháng tổng hợp báo cáo thu ngân sách,



Bộ phận một cửa của Chi cục Thuế thành phố Yên Bái phục vụ người nộp thuế.

đánh giá khả năng thực hiện các nguồn thu, đề xuất các biện pháp quản lý thu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ngân sách của lãnh đạo Chi cục đảm bảo theo tiến độ. Ông Nguyễn Văn Trung - Đội trưởng Đội Tuyên truyền, Hỗ trợ người nộp thuế, Trước bạ, Thu khác, Chi cục Thuế thành phố Yên Bái cho biết: “Công tác cải cách TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 19 và Nghị

quyết 35 của Chính phủ đã được Đội chủ động tham mưu cho lãnh đạo Chi cục thực hiện theo định hướng tuyên truyền của Cục Thuế. Trong đó, chú trọng tuyên truyền kế hoạch cải cách hành chính về thể chế, về các chính sách thuế mới được sửa đổi, bổ sung; cải cách TTHC; đẩy mạnh tuyên truyền và hỗ trợ NNT sử dụng dịch vụ thuế điện tử cung cấp cho DN như khai thuế, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, giúp DN giảm thời gian đi lại nộp hồ sơ, nộp tiền thuế...”.

QUANG THIỀU